

Số: /BC-HĐND-ĐGS

Bình Sơn, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giám sát về công tác quản lý và sử dụng vốn sự nghiệp giáo dục, vốn khắc phục hậu quả thiên tai ngân sách huyện phân bổ để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các trường, lớp học từ năm 2018 đến năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về điều chỉnh nội dung Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Thường trực HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực HĐND huyện khóa XII; Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 04/01/2022 của HĐND huyện về công tác của HĐND huyện năm 2022; Quyết định số 80/QĐ-HĐND ngày 06/6/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn giám sát để giám sát về công tác quản lý và sử dụng vốn sự nghiệp giáo dục, vốn khắc phục hậu quả thiên tai ngân sách huyện phân bổ để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các trường, lớp học từ năm 2018 đến năm 2021; Đoàn giám sát HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 88/KH-HĐND-ĐGS ngày 13/6/2022 để tổ chức triển khai giám sát.

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị và qua giám sát trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; ý kiến tham gia, trao đổi của các thành viên Đoàn giám sát; ý kiến giải trình của các đơn vị chịu sự giám sát, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả như sau:

I. Tình hình chung

Từ năm 2018 đến năm 2021, các đơn vị được giám sát cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật đối với công tác quản lý và sử dụng vốn sự nghiệp giáo dục và nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai do ngân sách huyện phân bổ để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các trường, lớp học. Hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đều xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chữa các trường, lớp học; tổ chức lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí đảm bảo theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, cơ sở vật chất trường, lớp học được quan tâm đầu tư sửa chữa, nhiều trường đủ số phòng cho học sinh, không còn tình trạng dạy và học ở các phòng đã bị xuống cấp gây nguy hiểm; các công trình phụ trợ được đầu tư nâng cấp đã góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh trong trường học, tạo điều kiện để các trường nâng cao chất lượng giáo dục.

II. Kết quả thực hiện

Từ năm 2018 đến năm 2021, các đơn vị chịu sự giám sát nêu trên đã được giao dự toán thực hiện chi nâng cấp, sửa chữa các trường, lớp học là 101.394.604.000 đồng, trong đó: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chi từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục là 92.337.109.000 đồng, Ban Quản lý dự án

ĐTXD huyện chi từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai ngân sách huyện phân bổ là 9.057.495.000 đồng (*Chi tiết có Phụ lục kèm theo*).

Nhìn chung, các đơn vị thực hiện thu, chi và thanh, quyết toán nguồn vốn nêu trên đảm bảo theo quy định của pháp luật và đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thống nhất trong quá trình thẩm tra quyết toán.

III. Kết quả giám sát

1. Thực trạng cơ sở vật chất trường học

Huyện Bình Sơn có 151 điểm trường ở các cấp học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở; nhiều điểm trường được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng khá lâu năm, đến nay do thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng của bão lũ, một số hạng mục của các điểm trường bị xuống cấp, công trình vệ sinh chưa bảo đảm, hệ thống phòng học chức năng, thư viện, thí nghiệm, sân chơi, bãi tập có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học, nhất là dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 nên công tác giảng dạy của các Trường học gặp nhiều khó khăn.

2. Thực trạng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác quản lý nguồn vốn

- Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật. Thời điểm năm 2018, Phòng có 08 công chức, viên chức, trong đó có 01 viên chức làm công tác kế toán với kinh nghiệm trong quản lý tài chính trên 10 năm và 01 viên chức chuyên ngành xây dựng được phân công theo dõi quản lý hồ sơ xây dựng công trình với kinh nghiệm trên 07 năm. Đến cuối năm 2021, Phòng có 07 công chức, trong đó có 01 công chức làm công tác kế toán với kinh nghiệm trong quản lý tài chính trên 04 năm, không có công chức chuyên ngành xây dựng theo dõi quản lý hồ sơ xây dựng công trình.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn được Chủ tịch UBND huyện thành lập tại Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm chi thường xuyên, trực thuộc UBND huyện, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án có: 03 biên chế (01 Giám đốc; 02 Phó Giám đốc), 12 nhân viên hợp đồng lao động (11 nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn và 01 nhân viên hợp đồng có thời hạn).

Về công tác bố trí kế toán: Kế toán trưởng do Giám đốc Ban bổ nhiệm, miễn nhiệm, có trách nhiệm giúp Giám đốc Ban trong việc quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng các dự án được giao quản lý và quản lý thu, chi kinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật.

3. Công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giáo dục, vốn khắc phục hậu quả thiên tai

3.1. Công tác lập dự toán, phân bổ dự toán

- Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục:

Trên cơ sở dự toán của các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, TH&THCS, THCS công lập và nhu cầu kinh phí hoạt động sự nghiệp giáo dục của Phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp dự toán kinh phí sự nghiệp Giáo dục của ngành gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định trình UBND huyện giao dự toán thực hiện, cụ thể:

+ Năm 2018 được phân bổ chi sửa chữa là 30.547 triệu đồng. Trong đó, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư: 22.802 triệu đồng.

+ Năm 2019 được phân bổ chi sửa chữa là 31.257,5 triệu đồng. Trong đó, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư: 26.466,9 triệu đồng.

+ Năm 2020 được phân bổ chi sửa chữa là 30.547 triệu đồng. Trong đó, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư: 22.560 triệu đồng.

+ Năm 2021 được phân bổ chi sửa chữa là 26.202 triệu đồng. Trong đó, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư: 20.509 triệu đồng.

- Về vốn khắc phục hậu quả thiên tai:

Sau khi cơn bão số 9 xảy ra (từ ngày 27/10/2020-28/10/2020), UBND huyện thành lập Tổ kiểm tra 2659 để kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại của các trường lớp học. Qua kiểm tra, có 80 công trình trường, lớp học bị hư hỏng cần phải khắc phục để đáp ứng nhu cầu dạy và học. Nhưng trong quá trình triển khai thực hiện sửa chữa, khắc phục thì có nhiều công trình các trường đã thực hiện sửa chữa, khắc phục bằng các nguồn vốn khác (vốn đóng góp của phụ huynh, vốn của các nhà tài trợ...).

Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Phòng Tài chính-KH huyện tổng hợp trình UBND huyện giao dự toán cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện sửa chữa với 56 danh mục công trình với số tiền 9.057.495.000 đồng.

Tuy nhiên, việc Phòng Tài chính-KH tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện sửa chữa các trường học do bão số 9 gây ra là chưa đảm bảo với điều kiện thực tế tại các trường học, vì có nhiều danh mục công trình có tổng vốn sửa chữa quá nhỏ, gây khó khăn cho quá trình thực hiện, phải gộp các điểm trường thành 01 bộ hồ sơ, dẫn đến thực hiện khắc phục chậm trễ (đa số các công trình hoàn thành từ tháng 9/2021 trở về sau, trong khi bão số 9 xảy ra tháng 10/2020), cụ thể:

+ Có 50 danh mục phân bổ từ 50.000.000 đồng trở xuống (có 14 danh mục dưới 10.000.000 đồng).

+ Có 16 danh mục phân bổ từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

3.2. Công tác lựa chọn nhà thầu

- Tình hình triển khai và quản lý công tác chọn thầu luôn tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật về tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Các gói thầu thiết kế, thi công, giám sát nằm trong hạng mức chỉ định thầu rút gọn nên công tác lựa chọn nhà thầu trên cơ sở dự toán đã được thẩm định, phê duyệt.

- Kết quả thực hành tiết kiệm qua công tác lựa chọn nhà thầu: Qua 4 năm (2018-2021), Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện sửa chữa 121 công trình, trong đó 104 công trình có gói thầu xây lắp áp dụng hình thức chỉ định thầu và 17 công trình gói thầu xây lắp áp dụng hình thức đấu thầu, qua công tác lựa chọn nhà thầu tiết kiệm được 2.031.220.000 đồng; Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện thực hiện sửa chữa 56 công trình nhưng không tiết kiệm được ngân sách nhà nước.

3.3. Công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng

- Việc lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hoặc hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản có liên quan.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hoặc hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đã được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt đảm bảo quy định.

- Công tác quản lý thi công xây dựng công trình, bao gồm:

+ Tiến độ thi công xây dựng công trình so với Hợp đồng thi công xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ đúng thời gian hợp đồng thi công xây dựng ký kết.

+ Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình (báo cáo khối lượng tăng giảm, xử lý kỹ thuật và lý do phải xử lý kỹ thuật): Từng công việc thi công xây dựng được giám sát, nghiệm thu khối lượng thực tế và tương đối phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại một số công trình cho thấy việc tổ chức thi công và nghiệm thu công trình hoàn thành còn một số sai sót như sau:

- Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục:

+ Công trình Trường Mẫu giáo Bình Khương, hạng mục: Khu hiệu bộ và phòng chức năng: Hệ thống quạt trần bị hư hỏng nhiều, công việc áp gạch trang trí thi công không đúng kỹ thuật nên đã bong tróc, tay vịn cầu thang thi công không đảm bảo chất lượng; công trình hoàn thành từ tháng 10/2019, đã giao cho nhà trường quản lý, sử dụng nhưng chưa phê duyệt quyết toán.

+ Công trình Trường THCS Bình Hải, hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa nhà hiệu bộ: Không lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; áp đá lan can hành lang đã bong tróc nhiều vị trí, tay vịn cầu thang đã hư hỏng.

+ Công trình Cải tạo, nâng cấp tường rào và nhà vệ sinh Trường THCS Bình Châu: Hạng mục Nhà vệ sinh không lắp đặt 2 bộ gương soi, 4 hộp đựng giấy bằng inox, vòi lấy nước van tay gạt thi công bằng nhựa là không đúng thiết kế (thiết kế bằng đồng), cửa kính bị hư hỏng, công trình hoàn thành từ tháng

10/2020, đã giao cho nhà trường quản lý, sử dụng nhưng chưa phê duyệt quyết toán.

+ Công trình Trường Tiểu học Bình Hiệp, hạng mục: Tường rào, cổng ngõ, sân vườn, nhà vệ sinh, nhà để xe: Nhà vệ sinh lắp đặt bồn nước 0,5m³ là không đúng thiết kế (thiết kế 1m³), không lắp đặt 2 bộ gương soi, 4 hộp đựng giấy bằng inox; Tường rào thi công lam đứng và lam ngang không có bê tông đá 1x2 là không đúng với thiết kế, nên công trình đưa vào sử dụng từ tháng 7/2019 nhưng hiện nay hệ thống lam đã hư hỏng nhiều.

- Về vốn khắc phục hậu quả thiên tai:

+ Công trình khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường Mẫu giáo Bình Hải (thôn Thanh Thủy): Thực hiện nâng cấp sân bê tông, lát gạch nền phòng học là không đúng với hiện trạng hư hỏng do bão số 9 gây ra.

+ Công trình khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường THCS Bình Minh (điểm Tân Phước): Chưa tháo dỡ hết hộp dây điện, chưa vận chuyển vật phế thải phía sau ra khỏi công trình.

+ Công trình khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường THCS Bình Châu: Thi công hệ thống điện không đúng thiết kế đối với các Aptomat (nhà phía Nam thiếu: 5 Aptomat 1 pha 10A, 10 Aptomat 1 pha 40A; nhà phía Bắc thiếu: 4 Aptomat 1 pha 10A, 8 Aptomat 1 pha 40A).

3.4. Công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành

a) Về lập báo cáo quyết toán:

Công tác lập báo cáo quyết toán sau khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng tương đối đúng thời gian quy định theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. Tuy nhiên, đến thời điểm giám sát vẫn còn nhiều công trình chưa được lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo có 30 công trình chưa quyết toán:

+ Có 20 công trình chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, nên chưa lập hồ sơ quyết toán.

+ Có 04 công trình đã có biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 6/2022, đang lập hồ sơ quyết toán gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm tra quyết toán.

+ Có 06 công trình trong năm 2021 chưa hoàn thành thi công, đã được UBND huyện gia hạn thời gian thực hiện dự án.

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện quản lý, sửa chữa 56 danh mục công trình:

+ 02 trường học trình Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm tra, UBND huyện đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

+ 01 trường học đã gửi hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm tra, nhưng chưa phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

+ 53 trường học Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình.

b) Công tác giải ngân vốn đầu tư:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo được phân bổ để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các trường, lớp học từ năm 2018-2021 là: 92.337,109 triệu đồng; giải ngân đến ngày 31/12/2021 là: 85.113,511 triệu đồng.

+ Năm 2018 kinh phí cấp 22.801,523 triệu đồng, giải ngân 21.432,931 triệu đồng.

+ Năm 2019 kinh phí cấp 26.466,865 triệu đồng, giải ngân 25.398,28 triệu đồng.

+ Năm 2020 kinh phí cấp 22.560 triệu đồng, giải ngân 20.872,916 triệu đồng.

+ Năm 2021 kinh phí cấp đầu năm là 20.508,721 triệu đồng. Đến tháng 10/2021, UBND huyện cắt giảm 13.430 triệu đồng; tháng 01/2022, UBND huyện phân bổ lại kinh phí số tiền 10.451,574 triệu đồng (ngân sách năm 2021), tổng kinh phí công trình được cấp trong năm 2021 là: 17.530,295 triệu đồng, giải ngân 17.409,384 triệu đồng.

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện được phân bổ để khắc phục các công trình trường học trên địa bàn huyện bị hư hỏng do bão số 9 gây ra là: 9.057,5 triệu đồng, giải ngân đến ngày 31/12/2021 là: 8.686,5 triệu đồng, kế hoạch còn lại hết nhiệm vụ chi là: 371 triệu đồng.

3.5. Giám sát của cộng đồng

Qua kiểm tra thực tế các công trình và làm việc với Hiệu trưởng các trường đều cho biết các chủ đầu tư không cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến việc triển khai thực hiện các công trình, dự án để giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

4. Những tồn tại, hạn chế

- Việc tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện sửa chữa các trường học do bão số 9 gây ra là chưa đảm bảo với điều kiện thực tế tại các trường học, vì có nhiều danh mục công trình có tổng vốn sửa chữa quá nhỏ, gây khó khăn cho quá trình thực hiện, dẫn đến thực hiện khắc phục chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác dạy và học của nhà trường (đa số các công trình hoàn thành từ tháng 9/2021 trở về sau, trong khi bão số 9 xảy ra tháng 10/2020).

- Công tác kiểm tra, đánh giá, xác định mức độ thiệt hại do bão số 9 gây ra chưa sát đúng với hiện trạng hư hỏng của công trình, nên dẫn đến việc phân bổ kinh phí khắc phục chưa đồng đều.

- Công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng chưa được quan tâm đúng mức, nên có nhiều công trình tổ chức thi công và nghiệm thu công trình hoàn

thành chưa đúng với hồ sơ thiết kế được duyệt, một số hạng mục công trình đã hư hỏng, xuống cấp nhưng công trình chưa được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

- Công tác quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư hoàn thành còn chậm (đến thời điểm giám sát có 25 công trình chưa quyết toán: Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 công trình, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện 01 công trình; có 06 công trình Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa hoàn thành thi công, đã được UBND huyện gia hạn thời gian thực hiện dự án).

- Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng chưa được triển khai thực hiện.

5. Nguyên nhân của những hạn chế

- *Nguyên nhân chủ quan:*

+ Hàng năm nguồn vốn sự nghiệp giáo dục phân bổ cho sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp học trung bình hơn 30 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư khoản hơn 20 tỷ đồng), tuy nhiên Phòng Giáo dục và Đào tạo không có công chức chuyên ngành xây dựng theo dõi quản lý hồ sơ xây dựng công trình, viên chức theo dõi quản lý hồ sơ xây dựng công trình của giai đoạn trên đã chuyển công tác nên công tác tổng hợp hồ sơ gửi Phòng Kinh tế và Hạ tầng để ra thông báo nghiệm thu và gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm tra quyết toán gặp rất nhiều khó khăn.

+ Các công trình khắc phục bão số 9 đều có giá trị nhỏ, số lượng nhiều nên sau khi được UBND huyện phân khai kinh phí, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện khó khăn trong việc chỉ định thầu các đơn tư vấn thiết kế, giám sát và thẩm tra vì kinh phí thực hiện các công việc này quá nhỏ hoặc thậm chí không có chi phí để thực hiện nên dẫn đến chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện.

- *Nguyên nhân khách quan:*

+ Trong thời điểm thực hiện nâng cấp, sửa chữa, khắc phục thiệt hại do thiên tai ở các trường học cũng là thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 nên phải thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh, dẫn đến tiến độ một số dự án chậm triển khai thi công so với kế hoạch.

+ Công chức làm nhiệm vụ quản lý dự án của chủ đầu tư (Phòng Giáo dục và Đào tạo) chưa có nhiều kinh nghiệm nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Đối với UBND huyện

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng, thực hiện công tác quyết toán công trình hoàn thành đúng theo quy định và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tránh những sai phạm xảy ra.

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp được giao để nâng cấp, sửa chữa các trường lớp học nhằm tránh những sai sót trong thời gian đến.

- Tổ chức làm việc với các đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng công trình theo điểm 3.3 nêu trên.

- Khẩn trương tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng và lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo quy định.

- Thực hiện nghiêm công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định.

3. Đối với Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai được giao, phải ưu tiên sử dụng vốn cho việc khắc phục các hạng mục công trình bị thiệt hại.

- Tổ chức làm việc với các đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan để khắc phục những thiếu sót nêu trên.

- Lập hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành theo đúng với khối lượng thi công đối với *Công trình khắc phục hư hỏng do bão số 9 gây ra tại Trường THCS Bình Châu.*

- Thực hiện nghiêm công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định.

4. Đối với Phòng Tài chính-KH huyện

Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tham mưu phân bổ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn đảm bảo đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong việc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

5. Đề nghị các đơn vị được giám sát báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trên cho Thường trực HĐND huyện trước ngày **05/12/2022**, để tổng hợp báo cáo HĐND huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát về công tác quản lý và sử dụng vốn sự nghiệp giáo dục, vốn khắc phục hậu quả thiên tai ngân sách huyện phân bổ để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các trường, lớp học từ năm 2018 đến năm 2021, Đoàn giám sát kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBNDTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị được giám sát;
- Phòng Tài chính-KH;
- Thành viên đoàn giám sát;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KTXH.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**

**TRƯỞNG BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
Nguyễn Chí Cường**